

ข้อสั่งการ/เน้นย้ำของรัฐมนตรีนว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ และข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็น	ประเด็นย่อย	มอบหมาย
<p><u>ข้อสั่งการ/เน้นย้ำของ</u> <u>รัฐมนตรีว่าการ</u> <u>กระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาผลผลิตการเกษตร</p>	<p>จากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพโดยเปรียบเทียบกับราคาในช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๕ พร้อมทั้งกำกับดูแลการปรับเพิ่ม/ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น ไม่ให้มีการปรับเพิ่มราคาสินค้าแบบก้าวกระโดด</p> <p>๒. ดำเนินการกระจายสินค้าเกษตรกรโดยวิธีจับคู่จังหวัด (Matching) เพื่อป้องกันราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การช่วยเหลือเกษตรกรและแรงงานกรณีบริษัท สหฟาร์ม จำกัด</p>	<p>กรณีบริษัท สหฟาร์ม จำกัด ได้ประกาศปิดโรงงานที่จังหวัดลพบุรีชั่วคราวเนื่องจากขาดสภาพคล่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้</p> <p>๑. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ โดยประสานแหล่งรับซื้อไก่ทั้งในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรองรับในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถขายให้บริษัท สหฟาร์ม จำกัด</p> <p>๒. แก้ไขปัญหาการว่างงานและดูแลสวัสดิการของแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>- จังหวัดลพบุรี</p>
<p>๓. การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>ขอให้ทุกจังหวัดทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยใช้วิธี SWOT Analysis ในการแก้ไขจุดอ่อน/อุปสรรค และเสริมจุดแข็ง/โอกาส เพื่อกำหนดตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) ให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำโครงการที่เป็น Flagship ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ประเด็นย่อย	มอบหมาย
๔. เวทีพุดจาหาทางออกประเทศไทย	ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ดูแลและสนับสนุนการจัดเวทีพุดจาหาทางออกประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และสามารถสรุปข้อคิดเห็น/แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖	- พช. , ปค. , สธ. - ทุกจังหวัด
๕. การประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖	ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้ดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายโครงการรับจำนำข้าว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจถึงระเบียบ/กฎหมาย และขั้นตอนในการรับจำนำข้าวให้แก่ส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ทำให้ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งนี้ ขอให้ติดตาม/ตรวจตราโรงสีและโกดังกลาง หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานพลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือ ฯ และรายงานกระทรวงมหาดไทยให้ทราบด้วย	- ทุกจังหวัด
๖. การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน	ในช่วงระยะเวลาเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งมีเหตุการณ์สาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นพายุฝน ติเปรสชั่น ดินโคลนถล่ม คลื่นลมแรง ฯลฯ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับ/เน้นย้ำให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบดูยังชีพให้อยู่ในสภาพที่สามารถแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้	- ปภ. - ทุกจังหวัด
๗. ผลงานของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี	๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผลงานในรอบ ๒ ปี ตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทั้งที่เป็นผลงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและผลงานที่เป็นภาพรวมของประเทศ ๒. ให้ สนผ.สป. รวบรวมผลงานรอบ ๒ ปีของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	- ทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงาน
๘. การกระจายสินค้าเกษตร	ขอให้องค์การตลาด พิจารณาหาจุดกระจายสินค้าเกษตร/ตลาดกลางในบริเวณรอบกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นจุดพักสินค้าเกษตรและกระจายสินค้าเกษตรไปยังจังหวัดต่างๆ	- องค์การตลาด
๙. Website จังหวัด	ขอให้จังหวัดจัดทำ Website เพื่อเป็นเวทีในการหารือ/เสนอแนะของจังหวัด พร้อมทั้งให้นำายำเอกสารงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบบ Real time เพื่อประมวลข้อมูลรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ	- ทุกจังหวัด
๑๐. การเพิ่มรายได้ครัวเรือนทั่วประเทศ	การสำรวจรายได้ครัวเรือน ขอให้เน้นการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน และการให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น กองทุนหมู่บ้าน	- พช.

ประเด็น	ประเด็นย่อย	มอบหมาย
	<p>กองทุน SML เป็นต้น หากการสำรวจพบว่ารายได้ครัวเรือนต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนด ขอให้อำเภอ/จังหวัดจัดทำแผนเพื่อของบประมาณในการแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	
<p>๑๑. การสำรวจผู้พิการ</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และผู้บริหารอปท. ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สนับสนุน/ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้พิการตามระเบียบ/กฎหมาย และสิทธิของผู้พิการ ๒. สำรวจในระดับตำบล/อำเภอ เพื่อจัดทำข้อมูลจำนวนผู้พิการ/ประเภทความพิการ และสาเหตุของความพิการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาจำนวนผู้พิการว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ และเป็นสาเหตุความยากจนของครัวเรือนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกจังหวัด - สอ. , พช. - อปท.